

## NDR มาเลย์ ล็อก ดีมานด์ ยางพืน หนุณ Q3 เติบโต

**พื้นที่** - NDR ชี้หากมาเลย์ยกเลิกมาตรการปิดประเทศ หนุณดีมานด์ยางรถจักรยานยนต์พุ่ง หลังโรงงานทุกแห่งหยุดผลิต ส่งผลให้ Supply ขาดตลาด เชื่อสถานการณ์ในไตรมาส 3/2564 มีแนวโน้มดีขึ้น ฟากผู้บริหารเร่งปรับกลยุทธ์รับมือสถานการณ์ → **อ่านต่อหน้า 31**



**NDR**

(ต่อจากหน้า 3)

มันใจรายได้ทั้งปีโตตามเป้า 15%

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิธิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยว่า หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศมาเลย์คลี่คลายและมีการประกาศกลับมาเปิดประเทศตามปกติอีกครั้ง จะส่งผลให้ซัพพลายจากผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ในประเทศมาเลย์ลดลงอย่างมาก เนื่องจากในช่วงที่ประเทศมาเลย์ล็อกดาวน์นั้น โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต์ทุกโรงงานหยุดการผลิต ส่งผลให้ Supply ลดลง และอาจทำให้เกิดสภาวะสินค้าขาดตลาดได้ ดังนั้นจึงเชื่อว่าเมื่อเปิดประเทศมาเลย์ จะช่วยสนับสนุนต่อความต้องการของบริษัที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

### ● พื้นที่ Q3/64

ทั้งนี้คาดว่าบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. (FKRMM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลย์ สถานการณ์จะเริ่มกลับมาดีขึ้นในไตรมาส 3/2564 นี้ และจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทมั่นใจว่ารายได้รวมในปี 2564 จะเติบโต 15% จากปีก่อน แบ่งเป็นรายได้ในประเทศ 40% และต่างประเทศ 60% โดยตลาดต่างประเทศประกอบด้วย มาเลเซีย, เมียนมา, ลาว, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นต้น

นายชัยสิทธิ์ กล่าวว่า บริษัทและบริษัทย่อย ได้เตรียมความพร้อม และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลย์ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่ผ่านมามีบริษัท

ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และมุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

### ● ดีมานด์สูงขึ้น

“ขณะนี้รัฐบาลมาเลย์ขยายเวลาล็อกดาวน์ทั้งประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ออกไปจากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น ซึ่งทางเรามีความเชื่อมั่นว่าหากรัฐบาลมาเลย์ประกาศเปิดประเทศอีกครั้ง จะสนับสนุนต่อดีมานด์ที่จะกลับมาสูงขึ้น เพราะในช่วงล็อกดาวน์ทำให้เกิดสภาวะสินค้าขาดตลาด ซึ่งคาดว่าดีมานด์ที่กลับมาจะสามารถชดเชยรายได้ให้กลับมาเป็นปกติได้ ทั้งนี้เรายังมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย ซึ่งตลาดอื่นๆ ในต่างประเทศยังมีการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะลาวและกัมพูชา” นายชัยสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ขณะที่เวลานี้ NDR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่าบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. หรือ FKRMM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ไม่ได้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศมาเลย์ ทำให้รัฐบาลมาเลย์ จำกัดจำนวนพนักงานให้เข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และเมื่อมีการประกาศใช้มาตรการควบคุมการสัญจรขั้นสูงสุด หรือ The Enhanced Movement Control Order หรือ EMCO

ทำให้ FKRMM ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐ Selangor และเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3-16 กรกฎาคม 2564

### ● ขยายเวลาล็อก

NDR ระบุอีกว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลประเทศมาเลย์ ได้ตัดสินใจบังคับใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนไหว หรือ Movement Control Order หรือ MCO โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1-4 มิถุนายน 2564 เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการระบาดและลุกลามในหลายพื้นที่ของประเทศมาเลย์ ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการ MCO จากเดิมกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 28 มิ.ย.2564 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลมาเลย์ จึงได้ประกาศมาตรการ EMCO อีกครั้งโดยกำหนดตั้งแต่วันที่ 3-16 กรกฎาคม 2564 ดังกล่าว